



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณก.สอบคัดเลือกนายทหารเลื่อนฐานะฯ (เลขานุการ โทร.๒-๐๑๔๓)

ที่ ๑๑ /๖๖

วันที่ ๖ มี.ย.๖๖

เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและรายละเอียดกำหนดการสอบคัดเลือก น.ประทวน เลื่อนฐานะเป็น น.สัญญาบัตร
จำพวกทหารการศึกษาและการฝึก ปีงบประมาณ ๖๗

เสนอ นชต.ทอ.

๑. ตามคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๔/๖๕ ลง ๑๘ ก.พ.๖๕ เรื่อง การสอบคัดเลือกนายทหารประทวน เลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร โควตานายทหารประทวนทำหน้าที่ในตำแหน่งนายทหารสัญญาบัตร ให้ส่วนราชการซึ่งควบคุมเหล่าทหารหรือจำพวกทหารในแต่ละสายวิทยาการ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และรายละเอียดอื่นๆ ภายใน ๑๙ เม.ย.๖๖ นั้น

๒. คณก.สอบคัดเลือกนายทหารประทวนเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร จำพวกทหาร การศึกษาและการฝึก ปีงบประมาณ ๖๗ ตรวจสอบแล้ว มี น.ประทวน ที่ประสงค์สมัครสอบคัดเลือกฯ จำนวน ๙ คน และได้กำหนดแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและรายละเอียดการสอบคัดเลือกฯ ตามที่แนบ

๓. เพื่อให้การดำเนินการตามข้อ ๑ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เห็นควรแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และรายละเอียดการสอบคัดเลือกฯ ให้ผู้สอบทราบต่อไป

จึงเสนอมาเพื่อดำเนินการให้ต่อไป

พล.อ.ท. 
จก.ยศ.ทอ.

ประธานกรรมการสอบคัดเลือกนายทหารประทวนเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร
จำพวกทหาร การศึกษาและการฝึก ปีงบประมาณ ๖๗

รายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือก น.ประทวนเลื่อนฐานะเป็น น.สัญญาบัตร
โควตา น.ประทวน ทำหน้าที่ในตำแหน่ง น.สัญญาบัตรปีงบประมาณ ๖๗
เหล่าทหารสารบรรณ จำพวกทหารการศึกษาและการฝึก

ลำดับ	ยศ ชื่อ สกุล	สังกัด
๑	พ.อ.อ.หญิง ณิชากา เนื่องนัยสา	ยศ.ทอ.
๒	พ.อ.อ.หญิง ฐิติกันต์ ไพรสันต์	ยศ.ทอ.
๓	พ.อ.อ.หญิง ธวัลรัตน์ กาหลง	ยศ.ทอ.
๔	พ.อ.อ.หญิง รัตน์ชนก อรรถมาลี	ยศ.ทอ.
๕	พ.อ.อ.หญิง สุพรรณษา วงษ์ยะลา	พอ.
๖	พ.อ.อ.หญิง กมลชนก ชาวสวนงาม	ยศ.ทอ.
๗	พ.อ.ท.กัณตพิชญ์ สังข์ดั่งยางค์	ยศ.ทอ.
๘	พ.อ.ท.กฤตย์ นิลคงศักดิ์	ยศ.ทอ.
๙	พ.อ.ท.พรเทพ ธรรมบวร	ยศ.ทอ.

ตรวจถูกต้อง

น.อ.

(เพทาย บุญสุยา)

ผอ.กผค.สบศ.บก.ยศ.ทอ.

กรรมการและผช.เลขานุการ

๖ เม.ย.๖๖

ตารางสอบคัดเลือก น.ประทวนเลื่อนฐานะเป็น น.สัญญาบัตร
 โควตา น.ประทวน ทำหน้าที่ในตำแหน่ง น.สัญญาบัตรปีงบประมาณ ๖๗
 เหล่าทหารสารบรรณ จำพวกทหารการศึกษาและการฝึก

วัน เดือน ปี	การดำเนินการ
วันอังคารที่ ๒ พ.ค.๖๖ เวลา ๐๙๐๐ - ๑๒๐๐	สอบคัดเลือกชั้นที่ ๑ (สอบภาควิชาการ) ณ ห้องบรรยายหลักสูตรสายวิทยาการ <u>การศึกษาและการฝึก อาคาร สบศ.บก.ยศ.ทอ ชั้น ๒</u> - วิชาความรู้สายวิทยาการการศึกษาและการฝึก จำนวน ๕๐ ข้อ - วิชาความรู้ทั่วไปจำนวน ๔๐ ข้อ - วิชาความรู้เกี่ยวกับตำแหน่งที่สอบ จำนวน ๑๐ ข้อ
วันศุกร์ที่ ๒ มิ.ย.๖๖ เวลา ๐๙๐๐	<u>ประกาศผลสอบคัดเลือกชั้นที่ ๑ (สอบภาควิชาการ) ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์</u> <u>สบศ.บก.ยศ.ทอ.และ เว็บไซต์ ยศ.ทอ.</u>
ภายใน ๗ ก.ค.๖๖	กำหนดการสอบคัดเลือกชั้นที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์และทดสอบสมรรถภาพร่างกาย) จะแจ้งวัน เวลา สถานที่ ให้ทราบในภายหลัง
วันพุธที่ ๑๙ ก.ค.๖๖ เวลา ๐๙๐๐	<u>ประกาศผลสอบคัดเลือกชั้นสุดท้าย ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ สบศ.บก.ยศ.ทอ.</u> <u>และ เว็บไซต์ ยศ.ทอ.</u>

รายวิชาที่ใช้ในการสอบคัดเลือก น.ประทวน เลื่อนฐานะเป็น น.สัญญาบัตร
 โควตา น.ประทวน ทำหน้าที่ในตำแหน่ง น.สัญญาบัตร จำพวกทหารการศึกษาและการฝึก ปีงบประมาณ ๖๗
จำนวน ๑๐ วิชา รวม ๑๐๐ ข้อ

หัวข้อวิชา	ลำดับ	รายวิชา	
ความรู้สายวิทยาการการศึกษาและการฝึก จำนวน ๕๐ ข้อ	๑	นโยบายการศึกษาและการพัฒนากำลังพล	๘ ข้อ
	๒	ความรู้เบื้องต้นในการจัดทำโครงการศึกษา	๘ ข้อ
	๓	ความรู้เบื้องต้นในการจัดทำและพัฒนาหลักสูตร	๘ ข้อ
	๔	การจัดดำเนินการศึกษา	๘ ข้อ
	๕	การวัดผล ติดตาม และประเมินผล	๘ ข้อ
	๖	การประกันคุณภาพการศึกษา	๕ ข้อ
	๗	นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา	๕ ข้อ
ความรู้ทั่วไป จำนวน ๔๐ ข้อ	๘	ภาษาอังกฤษ	๒๐ ข้อ
	๙	ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกองทัพอากาศ	๒๐ ข้อ
ความรู้เกี่ยวกับตำแหน่งที่สอบ จำนวน ๑๐ ข้อ	๑๐	ความรู้เกี่ยวกับงานบริการการศึกษาในสถานศึกษาของ ทอ.	๑๐ ข้อ

หัวข้อวิชา ขอบเขตเนื้อหา และเอกสารอ้างอิง

ลำดับ	หัวข้อวิชา	ขอบเขตเนื้อหา	เอกสารอ้างอิง
๑	ความรู้สายวิทยาการ การศึกษาและการฝึก	<ul style="list-style-type: none"> - นโยบายการศึกษาและการพัฒนากำลังพล - ความรู้เบื้องต้นในการจัดทำโครงการศึกษา - ความรู้เบื้องต้นในการจัดทำและพัฒนา หลักสูตร - การจัดดำเนินการศึกษา - การวัดผล ติดตาม และประเมินผล - การประกันคุณภาพการศึกษา - นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 	<ul style="list-style-type: none"> - ยุทธศาสตร์ ทอ.๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) - นโยบาย ผบ.ทอ.ปี ๒๕๖๖ - ระเบียบ ทอ.ว่าด้วยการแยก ประเภทกำลังพล ทอ.พ.ศ.๒๕๖๕ - ระเบียบการฝึกงานในหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๖๓ - แผนพัฒนาการศึกษาของ ทอ. พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ - การประเมินข้าราชการทหารที่ ทำหน้าที่สอนเพื่อให้มีวิทยฐานะและ เลื่อนวิทยฐานะ สปท.พ.ศ.๒๕๖๒ - คู่มือการจัดทำโครงการศึกษา ประจำปี ๖๖ (กพ.ทอ.) - คู่มือการจัดทำและพัฒนาหลักสูตร การศึกษาของ ทอ.พ.ศ.๒๕๕๖ - เอกสารประกอบการบรรยาย หลักสูตรเจ้าหน้าที่การศึกษา และการฝึก พ.ศ.๒๕๖๐ วิชา จัดดำเนินการงานการศึกษา - ระเบียบ ทอ.ว่าด้วยการวัดและ ประเมินผลการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๒ - http://watpon.in.th/thai/mod/page/ - คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา สถานศึกษาของ ทอ. พ.ศ.๒๕๖๕ - เอกสารประกอบการบรรยาย หลักสูตรเจ้าหน้าที่การศึกษา และการฝึก พ.ศ.๒๕๖๐ วิชา นวัตกรรมและเทคโนโลยี ทางการศึกษา

ลำดับ	หัวข้อวิชา	ขอบเขตเนื้อหา	เอกสารอ้างอิง
๒	ความรู้ทั่วไป	<ul style="list-style-type: none"> - ภาษาอังกฤษ - ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกองทัพอากาศ (ประวัติ ทอ.,บุคคลสำคัญ,ค่านิยมหลัก สมรรถนะหลัก, อาวุธยุทโธปกรณ์ ฯลฯ) 	<ul style="list-style-type: none"> แหล่งข้อมูลเกี่ยวกับ ทอ. เช่น - www.rtaf.mi.th - หนังสือข่าวสารทหารอากาศ